

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.26 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 30.1-30.4 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.26 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากวานนี้ปิดที่ 30.28 บาท โดยเงินบาทยังอยู่ในทิศทางการแข็งค่าขึ้นได้ เนื่องจากยังมีแนวโน้มเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยซึ่งไทยยังมีดุลการค้า, ดุลการชำระเงินที่มีตัวเลขสุทธิเป็นบวก

\*คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.40 บาท

\*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.26 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากวานนี้ปิดที่ 30.28 บาท เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้ามาลงทุนในไทย ขณะที่ดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศไทยยังมีตัวเลขสุทธิที่เป็นบวก

\*คาดกรอบวันนี้ 30.10-30.40 บาท

\*ขณะที่ผลธนาคารกลางยุโรป (ECB) วานนี้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ -0.50% ขณะที่ความคืบหน้าในการแยกกลุ่มสหราชอาณาจักรจากยุโรป(Brexit) คาดว่าสหภาพยุโรป(EU) จะมีการรับรองให้มีการเลื่อนไปจากกำหนดการเดิมคือในวันที่ 31 ต.ค.นี้ ออกไปประมาณ 3 เดือนหรือเป็นในช่วงเดือน ม.ค. ปีหน้าแทน โดยหลังจากได้ข้อสรุปการเลื่อนกำหนดการของการทำ Brexit แล้วคาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งภายในของอังกฤษขึ้น

\*ด้านปัจจัยการสงครามทางการค้าตลาดยังรอดติดตามประเด็นสงครามการค้า(Trade War) ระหว่างสหรัฐกับจีนที่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงได้ในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศชิลี ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. นี้

\*อีกประเด็นสำคัญที่ตลาดรอดติดตามคือ ในวันที่ 29-30 ต.ค.นี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ตลาดคาดว่ามีโอกาสที่เห็นการลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% หรือเป็นการลดดอกเบี้ยลงครั้งที่ 3 ในปีนี้ของเฟด

\*รวมทั้งให้ติดตามในวันที่ 1 พ.ย. นี้จะมีการรายงานข้อมูลการจ้างนอกภาคเกษตร(Non-Farm Payrolls) ในเดือน ต.ค. ปีนี้ของสหรัฐ

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ในวันที่ 6 พ.ย. นี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) จะมีการประชุมว่าจะมีผลออกมาอย่างไร หลังจากก่อนหน้านี้ประเทศเกาหลีใต้ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจคล้ายกับไทยได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปแล้ว ขณะที่ธนาคารกลางอินโดนีเซีย ล่าสุดได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้มาอยู่ที่ 5% แล้ว

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.6980 จากวานนี้ 97.6310

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,880.37 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,826.16 ล้านบาท

\*ธปท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ระหว่างธนาคาร 30.280 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้